

TP. HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc xác minh và công nhận các chứng chỉ Tin học (Ứng dụng CNTT cơ bản) đối với các SV đã có chứng chỉ tại các Trường/Đơn vị bên ngoài Trường CĐKT Cao Thắng

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Hiệu về việc đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra (CDR), cải tiến liên tục trong công tác quản lý, ghi nhận các phản hồi từ các doanh nghiệp; nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành/ngành của trường.

Trung tâm Tin Học (TTTH) thông báo đến các SV đã có chứng chỉ Tin học của các Trường/Đơn vị: ĐH Bách Khoa, ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Sư Phạm, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, ĐH Công nghệ thông tin, (có thời hạn không quá ba năm tính từ thời điểm cấp ghi trên chứng chỉ cho đến thời điểm SV nộp tại TTTH), chứng chỉ Chuẩn Quốc tế về kỹ năng CNTT (như ICDL, MOS, IC3), ... theo các bước như sau:

- **Bước 1:** SV nộp hai bản sao tại TTTH, trên bản sao ghi đầy đủ các thông tin: mã số SV do Trường CĐKT Cao Thắng cấp, tên lớp chính qui mà SV đang theo học tại Trường, ngày nộp bản sao cho TTTH. Khi nộp bản sao, SV mang theo bản chính để đối chiếu.
- **Bước 2:** TTTH tiến hành phỏng vấn SV về các thông tin được ghi trên chứng chỉ & năng lực tối thiểu của yêu cầu CDR Ứng Dụng CNTT cơ bản, lập hồ sơ nghiệp vụ để tập hợp tài liệu minh chứng (làm việc với các cơ quan/đơn vị khi thực hiện xác minh và công nhận chứng chỉ).
- **Bước 3:** TTTH lưu trữ; gửi tài liệu minh chứng đính kèm với công văn xác minh chứng chỉ đến các Trường/Đơn vị liên quan (hoặc trực tiếp khi có các vấn đề chuyên môn hoặc vi phạm pháp luật phát sinh).
- **Bước 4:** Sau khi nhận được kết quả trả lời thẩm định từ các trường/đơn vị liên quan, TTTH tiến hành cập nhật điểm của các SV đã nộp chứng chỉ theo cách qui đổi tương đương như sau: Chứng chỉ đạt loại Trung bình: 5 điểm; Loại Trung bình khá: 6 điểm; Loại Khá: 7 điểm; Loại Giỏi: 8 điểm; Loại Xuất sắc: 9 điểm; Chứng chỉ có hai cột điểm sẽ được tính bằng điểm trung bình cộng của hai cột điểm ghi trên chứng chỉ.

Lưu ý:

Thời gian nộp chứng chỉ, phỏng vấn sơ bộ và xác minh chứng chỉ gồm 4 đợt như sau: Đợt 1: từ ngày 01/01 đến 31/03; Đợt 2: từ ngày 01/04 đến 30/06; Đợt 3: từ ngày 01/07 đến 30/09; Đợt 4: từ ngày 01/10 đến 31/12.

Đối với SV nộp bản sao mà các Trường/Đơn vị khác cấp xác nhận là chứng chỉ giả mạo, hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trung tâm tin học sẽ chuyển hồ sơ về nhà Trường. Nhà Trường sẽ tiến hành xử lý kỷ luật theo qui định và chuyển cơ quan An ninh.

Trung Tâm Tin Học